

Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang

GẮN XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

ThS HOÀNG VĂN ĐỒNG*

Đảng bộ Bộ đội biên phòng Hà Giang có 20 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 12 tổ chức cơ sở Đảng đồn biên phòng. Do đặc điểm nhiệm vụ, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đều hoạt động mang tính độc lập cao, địa bàn đồn trú phân tán, nằm cách xa cơ quan lãnh đạo, chỉ huy.

Đảm nhiệm công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, trong những năm qua, Đảng bộ đã nhạy bén, chủ động nắm bắt tình hình, đề ra các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát đúng. Đảng bộ xác định rõ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thì yêu cầu then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đồng thời kết hợp chặt chẽ các biện pháp để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy đã hướng mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo về cơ sở, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ.

Để phát huy tinh thần kiên cường, vững vàng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và

chiến sĩ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; Gắn giáo dục chính trị tư tưởng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Về tổ chức, Đảng bộ chú trọng xây dựng và duy trì nghiêm quy chế hoạt động của cấp ủy Đảng, người chỉ huy và hoạt động của đoàn thể quần chúng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, phương pháp lãnh đạo, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm các chi bộ, Đảng bộ cơ sở đều thực hiện tốt việc ra nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các khâu yếu, những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời vẫn đảm bảo quán xuyên toàn diện các nhiệm vụ, các mặt công tác. Thực hiện nghiêm túc chế độ công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện quân sự, nghiệp vụ, chính trị, đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ đều nắm chắc tình hình, nhiệm vụ mới, nâng cao tinh thần cảnh giác mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, xây dựng ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vững vàng bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Những địa bàn khó khăn, những đơn vị trọng điểm thường xuyên được Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra. Nề nếp xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện được các cấp triển khai và duy trì nghiêm túc, tạo sự chuyển biến từ cơ quan Bộ chỉ huy đến các đơn vị cơ sở.

* Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang

Do làm tốt các mặt công tác trên, các biểu hiện vi phạm kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ giảm mạnh và xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2003. Năm 2000 tỷ lệ vi phạm kỷ luật chiếm 0,3%, đến năm 2003 không còn trường hợp vi phạm. Qua phân loại chất lượng đảng viên hàng năm cho thấy, số đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ (loại 1) ngày càng chiếm tỷ lệ cao: năm 2000 - 2002 đều đạt 87-89%; năm 2003 đạt 93,5%; hàng năm 100% các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Bộ đội biên phòng Tỉnh liên tục đạt tiêu chuẩn và được trên công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chất lượng chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị được nâng lên, có trên 95% đơn vị cơ sở đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện. Với những thành tích toàn diện trên các mặt từ năm 1999 đến năm 2003, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang được Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng nhiều cờ thưởng, bằng khen. Năm 2003, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang vinh dự được nhận cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 4 năm 2000 - 2003 của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo đơn vị của Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang trong những năm qua, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm chính sau đây:

1. Phải quán triệt sâu sắc phương châm gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động ở các cấp, trước hết là trong các cấp uỷ và đội ngũ cán bộ chủ chốt. Qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, khơi dậy được ý chí và quyết tâm hành động của mọi cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Mỗi Đảng bộ, chi bộ cơ sở, ở từng thời kỳ, phải cụ thể hoá chủ trương xây dựng Đảng bộ, chi

bộ và đơn vị bằng những nội dung cụ thể, sát hợp thực tiễn, đảm bảo tính khả thi.

Trong quá trình lãnh đạo, cần tập trung đi sâu giải quyết từng bước, từng mặt, từng khâu công tác của Đảng bộ, chi bộ và đơn vị, tránh để ra quá nhiều nội dung công tác, mục tiêu thi đua trong cùng một thời điểm, vì làm như vậy sẽ dẫn đến tình trạng phân tán, khó thực hiện, hiệu quả sẽ không cao.

2. Chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong Đảng bộ và đơn vị. Gắn xây dựng quy chế làm việc của tổ chức Đảng với xây dựng quy chế làm việc của chỉ huy, quy chế hoạt động của tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân đơn vị; phân công, phân nhiệm rõ ràng chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Đồng thời, phải duy trì thực hiện nghiêm các quy chế, quy định đã đề ra. Thực tế cho thấy, những Đảng bộ phát huy tốt dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể trong xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm quy chế thì nội bộ Đảng bộ, đơn vị đoàn kết thống nhất, mọi hoạt động, sinh hoạt của đơn vị có nề nếp và giữ nghiêm kỷ luật, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Bảo đảm cho đơn vị có đội ngũ cấp uỷ viên và cán bộ chủ chốt vững vàng, đủ mạnh để hỗ trợ nhau trong công tác. Đặc biệt phải chú ý tới các đơn vị trọng điểm, những địa bàn phức tạp.

4. Xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh về mọi mặt. Trong tình hình hiện nay, phải đặc biệt coi trọng bồi dưỡng, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững tính tiên phong gương mẫu, không bị dao động, vi phạm kỷ luật trước sự tác động bởi những yếu tố tiêu cực của xã hội, những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Bồi dưỡng nâng

(Xem tiếp trang 37)

ngập lụt vào thăm bếp ăn của công nhân lúc mưa gió, đến tặng quà các gia đình nghèo trong đêm Giao thừa. Người đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với nước.

Đối với Đảng bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn: "Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành thống nhất nước nhà"⁷. Chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến giảng bài cho lớp đảng viên mới do Thành uỷ Hà Nội tổ chức. Người chỉ rõ: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do các chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt"⁸. Người cũng chỉ rõ trách nhiệm của mỗi đảng viên phải tích cực học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ. Cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao trách nhiệm đối với Đảng và một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Bên cạnh việc biểu dương số đông cán bộ, đảng viên tận tụy cố gắng làm tròn nhiệm vụ, Người cũng chân tình, thẳng thắn phê bình một số cán bộ phạm sai lầm như quan liêu mệnh lệnh, xem thường pháp luật, kèn cựa, địa vị, lãng phí, tham ô...

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động xây dựng chính đốn Đảng; rèn luyện bản lĩnh cách mạng, vững vàng và chủ động trước mọi tình huống. Trước những thử thách, đa số đảng viên thể hiện lập trường vững vàng, trung thành với Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đã 35 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa nhưng tư tưởng, tình cảm của Người vẫn mãi mãi trong lòng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội. Trong không khí kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô và 35 năm thực hiện *Di chúc*, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội càng khắc sâu lời dạy của Chủ

tịch Hồ Chí Minh, không ngừng đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

1, 3, 4. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, CTQG, H, 1995, T.7, tr.361

2, 6, 7. *Sđđ*, T.9, tr. 420, 27-28, 421

5. *Sđđ*, T.10, tr.51

8. *Sđđ*, T.12, tr.92.

ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG...

(Tiếp theo trang 45)

cao trình độ, năng lực toàn diện của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, coi trọng bồi dưỡng năng lực qua thực tiễn hoạt động công tác, chiến đấu hàng ngày của đơn vị. Thường xuyên thử thách, rèn luyện tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

5. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và thực hiện nghiêm chế độ một người chỉ huy. Các quy chế, quy định của Đảng bộ và đơn vị cần phân biệt rõ chức năng lãnh đạo của Đảng và tổ chức thực hiện của chính quyền. Giải quyết tốt các mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, nhất là mối quan hệ giữa tập thể cấp uỷ với người chỉ huy, giữa cấp trưởng và cấp phó, cấp trên và cấp dưới... Có như vậy mới tránh được hiện tượng bao biện làm thay, hoặc độc đoán, gia trưởng, mất dân chủ, đồng thời xây dựng sự đoàn kết chân tình, cởi mở trong Đảng bộ và đơn vị.

6. Cấp uỷ Đảng và chỉ huy luôn coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, duy trì chặt chẽ kỷ luật.